

# Báo cáo Diện tích Cây trồng

Điều quý vị cần biết



## Tổng quan

Người sản xuất nông nghiệp nên nộp báo cáo diện tích cây trồng cho USDA nhằm ghi lại các loại cây trồng trong nông trại hoặc trại chăn nuôi gia súc cũng như mục đích sử dụng.

Mỗi năm, các cơ quan thuộc USDA thu thập dữ liệu liên quan đến cây trồng thông qua các báo cáo diện tích cây trồng. Nếu quý vị muốn tham gia vào nhiều chương trình của USDA, bao gồm bảo hiểm cây trồng, mạng lưới an toàn, bảo tồn và các chương trình hỗ trợ thiên tai, quý vị phải nộp báo cáo diện tích cây trồng kịp thời để duy trì tình trạng đủ điều kiện nhận quyền lợi của chương trình. Việc nộp báo cáo diện tích chính xác và kịp thời cho tất cả các loại cây trồng và mục đích sử dụng đất, bao gồm cả diện tích trồng trọt thất bại và diện tích không thể trồng trọt, có thể ngăn ngừa mất mát quyền lợi.

## Thời hạn

Thời hạn nộp báo cáo diện tích cây trồng khác nhau tùy theo cây trồng, tiểu bang và quận.

Nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ USDA tại địa phương có thể giúp quý vị bằng cách cung cấp bản đồ và thời hạn báo cáo diện tích theo cây trồng cho quận của quý vị. Đại lý bảo hiểm cây trồng của quý vị có thể hỗ trợ báo cáo thông tin cần thiết cho quyền lợi bảo hiểm cây trồng.

## Cách thực hiện

Quý vị có thể nộp báo cáo diện tích cây trồng bằng cách điền vào biểu mẫu FSA-578. Nhân viên của trung tâm dịch vụ USDA tại địa phương có thể trợ giúp bằng cách cung cấp bản đồ và thời hạn để đơn giản hóa quy trình báo cáo. Người sản xuất cũng có thể đăng nhập vào **farmers.gov** để xem hoặc in bản đồ một cách an toàn. Để đăng ký dịch vụ trực tuyến, hãy liên hệ với văn phòng FSA tại địa phương hoặc truy cập **farmers.gov/sign-in**.

Để nộp báo cáo diện tích, quý vị cần cung cấp:

- Cây trồng và loại hoặc giống cây trồng
- Mục đích sử dụng cây trồng
- Diện tích cây trồng (mẫu Anh)
- Bản đồ với ranh giới gần đúng cho cây trồng
- Ngày trồng
- Mô hình trồng trọt, nếu có
- Phần đóng góp của người sản xuất
- Biện pháp tưới tiêu
- ADiện tích không thể trồng, nếu có
- Thông tin khác theo yêu cầu

Ngày báo cáo khác nhau tùy theo cây trồng và theo quận. Hãy hỏi nhân viên FSA tại địa phương để biết chi tiết.



## Tìm văn phòng tại địa phương

Để tìm văn phòng tại địa phương, hãy truy cập: **farmers.gov/service-locator**

## Tài khoản Farmers.gov

Người sản xuất có Tài khoản eAuth được liên kết với hồ sơ khách hàng của USDA giờ đây có thể truy cập hồ sơ trang trại của FSA, bản đồ và các đơn vị đất chung bằng cách đăng nhập vào **farmers.gov**. Một tính năng mới sẽ giúp người sản xuất có thể xuất các ranh giới thực địa dưới dạng shapefile cũng như nhập và xem các shapefile khác, chẳng hạn như ranh giới nông nghiệp chính xác. Điều này sẽ cho phép người sản xuất xem, in và dán nhãn bản đồ của riêng họ cho mục đích báo cáo diện tích.

Người sản xuất có quyền hạn hành động thay mặt cho một khách hàng khác với tư cách là người nhận trợ cấp thông qua FSA-211 POA, Cơ quan Quản lý Chữ ký Đối tác Kinh doanh, cùng với các loại chữ ký khác, hoặc với tư cách là thành viên của một doanh nghiệp giờ đây có thể truy cập thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản **farmers.gov**.

Người sản xuất có thể tìm hiểu cách sử dụng chức năng Farm Records Mapping của **farmers.gov** bằng cách xem các video hướng dẫn được đăng trên **kênh YouTube** của **Farmers.gov**.



## Câu hỏi thường gặp về Báo cáo Điện tích Cây trồng

### Hỏi: Báo cáo điện tích cây trồng được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thu thập được từ báo cáo điện tích cây trồng được sử dụng để:

- Xác định việc tuân thủ các chương trình nông nghiệp của USDA
- Xác định số tiền bảo hiểm được cung cấp và phí bảo hiểm được tính
- Xác minh việc tuân thủ các quy định về Bảo tồn Đất ăn mòn cao và Bảo tồn Đất ngập nước
- Thông báo các quyết định về chương trình của cơ quan USDA
- Xác định tình trạng đủ điều kiện của người sản xuất đối với các khoản vay hàng hóa và các khoản thanh toán thiếu hụt trong khoản vay
- Xác định tính đủ điều kiện của cây trồng và người sản xuất để tham gia vào một số chương trình nhất định của USDA

### Hỏi: Tần suất tôi cần báo cáo điện tích cây trồng ra sao?

Người sản xuất thường phải xác nhận các báo cáo điện tích sau mỗi lần trồng trọt vì một số cây trồng có nhiều lần trồng và mỗi lần trồng phải được báo cáo.

Cây cỏ lâu năm dùng để chăn nuôi sẽ đủ điều kiện để được chứng nhận liên tục. Điều này có nghĩa là sau khi cây trồng được báo cáo một lần, chứng nhận vẫn có hiệu lực cho đến khi có thay đổi. Xác nhận với FSA tại Trung tâm Dịch vụ USDA địa phương để xem liệu cây trồng của quý vị có đủ điều kiện để được chứng nhận liên tục hay không.

### Hỏi: Tôi là nông dân mới. Làm thế nào để báo cáo điện tích cây trồng trong năm đầu tiên?

Nếu đây là năm đầu tiên quý vị canh tác một mảnh đất, hãy đảm bảo quý vị có mã trang trại, thông tin về vùng đất đó là hiện

hành và quý vị đang thuộc hệ thống của FSA. Để nhận mã trang trại, hãy mang theo bằng chứng về giấy tờ tùy thân, bản sao chứng thư hoặc giấy tờ cho thuê và bất kỳ giấy tờ pháp nhân nào cho doanh nghiệp của quý vị (giấy tờ hợp danh hữu hạn, giấy tờ bất động sản hoặc giấy tờ ủy thác) đến Trung tâm Dịch vụ USDA tại địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị bắt đầu!

### Hỏi: Tôi có cần hẹn trước không?

Vui lòng liên hệ với văn phòng FSA tại địa phương để đặt lịch hẹn qua điện thoại hoặc trực tuyến.

### Hỏi: Tôi có một cơ sở nhỏ. Tôi có cần báo cáo điện tích cây trồng không?

Có. FSA làm việc với các trang trại và trại chăn nuôi gia súc thuộc mọi quy mô. Chủ trang trại nhỏ vẫn nên báo cáo điện tích vì họ có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ trong trường hợp xảy ra thiên tai.

### Hỏi: Tôi có thể báo cáo cây trồng phủ đất không?

Có. Cây trồng được sử dụng để kiểm soát xói mòn, tình trạng của đất hoặc chất lượng nước có thể được báo cáo là cây trồng phủ đất. Tuy nhiên, nếu cây trồng phủ đất được thu hoạch vì bất cứ mục đích nào khác ngoài làm thức ăn thô cho gia súc hoặc chăn thả, nó không còn là cây trồng phủ đất và báo cáo phải được sửa đổi.

### Hỏi: Nếu cây trồng của tôi là loại hữu cơ thì sao?

Cây trồng không bắt buộc phải được báo cáo là hữu cơ, nhưng nếu quý vị chọn làm như vậy, quý vị nên mang theo kế hoạch hữu cơ hiện tại và tài liệu xác minh tình trạng hữu cơ được chứng nhận của cây trồng.

### Hỏi: Nếu tôi đã báo cáo điện tích cho cơ quan bảo hiểm cây trồng, tôi có cần phải gửi báo cáo cho FSA không?

Có. FSA và các nhà cung cấp bảo hiểm

tham gia được Cơ quan Quản lý Rủi ro (RMA) phê duyệt có thể cung cấp thông tin chung từ các báo cáo điện tích tại một văn phòng và thông tin sẽ được chia sẻ điện tử với địa điểm khác. Tuy nhiên, người sản xuất vẫn phải ký các báo cáo cho cả FSA và nhà cung cấp bảo hiểm.

### Hỏi: Khi nào tôi nên báo cáo điện tích không thể trồng trọt và trồng trọt thất bại?

Nhiều chương trình yêu cầu báo cáo điện tích không thể trồng trọt và trồng trọt thất bại trong vòng 15 ngày kể từ ngày xảy ra thảm họa.

### Hỏi: Điều gì xảy ra nếu quá thời hạn báo cáo điện tích cho quận? Tôi vẫn có thể nộp hồ sơ chứ?

Có. Báo cáo điện tích có thể được nộp tối đa một năm sau khi hết thời hạn. Báo cáo điện tích giúp quý vị có đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình bao gồm các chương trình ứng phó thảm họa. Dù không có khoản thanh toán nào theo chương trình được xem xét khi báo cáo điện tích có thể được nộp hoặc nộp muộn với một khoản phí, chúng tôi vẫn khuyến khích người sản xuất nộp báo cáo điện tích và nộp phí nộp muộn thay vì chọn không báo cáo điện tích.

Đôi khi các quyết định về tính đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc nhận thanh toán hoặc thời hạn nộp đơn đăng ký sẽ vượt quá ngày cuối cùng khi có thể nộp báo cáo điện tích bị nộp muộn. Trong trường hợp này, việc chọn không nộp và trả phí có thể là quyết định cuối cùng liên quan đến tính đủ điều kiện tiềm năng của phần diện tích đó và người sản xuất cùng đóng góp vào phần diện tích đó.

Có một báo cáo điện tích trong hồ sơ sẽ giúp đảm bảo tính đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán và hỗ trợ thiên tai, đặc biệt là các thảm họa không lường trước được trong tương lai hoặc tính đủ điều kiện nhận thanh toán theo chương trình.